



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ 90/2554

24 พฤศจิกายน 2553

**สกย. เตรียมจัดงานใหญ่ครบรอบ 50 ปี “กึ่งศตวรรษ สกย. พัฒนายางพาราไทย เทิดไท้องค์ราชัน” พบกิจกรรมวิชาการควบคู่สาระบันเทิงมากมาย ระหว่าง 1-5 ธันวาคม 2553 ณ ม.เกษตรศาสตร์**

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานกึ่งศตวรรษ สกย. พัฒนายางพาราไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ ห้องแกรนด์บอลรูมซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ว่า สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะครบรอบ 50 ของการก่อตั้ง ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงนับเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน จะได้ร่วมเทิดพระเกียรติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่มีต่อวงการยางพารา และถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของ สกย. ด้วยการจัดงาน “กึ่งศตวรรษ สกย. พัฒนายางพาราไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ภายใต้แนวคิด “ยางพาราพัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ประชาชนเข้มแข็ง ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ ข่าวสาร ความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอนาคตยางพารา ตลอดจนความสำคัญของยางพาราที่มีต่อประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นเวทีรวมพลังความคิดเห็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ในการผลักดันให้ประเทศไทยได้พัฒนาการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

ด้านนายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวว่า การจัดงาน “กึ่งศตวรรษ สกย. พัฒนายางพาราไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2553 ณ สำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมพลคนยางทั่วประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์แห่งประเทศไทย การเจรจาธุรกิจซื้อขายยางผลิต ยางผลิตภัณฑ์ ยาง อุตสาหกรรมไม้ยาง และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลให้กับทั้งผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้จำหน่าย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติและสร้างความสัมพันธ์เพื่อการความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมวิชาการ การสัมมนาผู้ปลูกยางใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสวนยางในแหล่งปลูกใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงกลุ่มผู้ปลูกยางเดิมในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก ในด้านการตลาด ทั้งตลาดกลาง

ยางพารา .....

ยางพาราและตลาดท้องถิ่น รวมทั้งจัดสัมมนาครูยางทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและเรียนรู้บทบาทอาสา  
ชาวสวนยางให้เป็นครูยางแบบสมบูรณ์ และยังจัดเวทีประชุมยางระดับชาติ ในหัวข้อ ยางยังมีอนาคตสดใส  
อย่างยั่งยืนจริงหรือไม่ นำเสนอโดยกูรูด้านต่างๆ ของวงการยางพารา อาทิ การผลิตยางโลก การตลาดและ  
ราคายางโลก ความต้องการและการเติบโตของประเทศมหาอำนาจทางการตลาดอย่างต่างประเทศจีน และ  
อินเดีย ฯลฯ

นอกจากงานวิชาการแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการและการสาธิตด้านต่างๆ อาทิ สถานี  
ยางพารา 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีการพัฒนายางพาราเทดีให้องค์กรฯ สถานีผลงาน 50 ปี สกย.  
สถานียางพาราครบวงจร ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดประมูลยาง บ้านไม้ยางพารา  
การสาธิตการกรีดยาง การตอบปัญหาชิงรางวัล ตลอดจนสถานีการปลูกยางลดภาวะโลกร้อน และสถานีวิจัย  
และพัฒนาด้านยางพารา ซึ่งนอกจากกิจกรรมความรู้ข้างต้นแล้ว ยังมีการเปิดบุธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์  
ยางและสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้  
ตลอดจนความสนุกสนานด้านความบันเทิงและการแสดงจากศิลปินมากมาย อาทิ คอนเสิร์ตไปงกลาง  
สะออน เซนและวิทเดอะสตาร์ การแสดงลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ และวงดนตรีดาวกระจาย ทั้งนี้ จะมีพิธีจุดเทียน  
ชัยถวายพระพรฯ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดไท้องค์กรฯครบรอบ  
83 พรรษา ร่วมกันด้วย

-----